

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน  
ประจำวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๑๑๖

หัวข้อเรื่อง : ๗๔ ปีประเทศไทยกับสหประชาชาติ

\*\*\*\*\*

ท่านทราบหรือไม่ว่า วันที่ ๑๖ ธันวาคมของทุกปี มีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทย

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ปี ๒๔๘๙ หรือเมื่อ ๗๔ ปีมาแล้ว เป็นวันที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยเป็นสมาชิกลำดับที่ ๕๕ ซึ่งรัฐบาลไทยเห็นว่า การเป็นสมาชิกจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ เนื่องจาก สหประชาชาติเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ สันติสุข ความมั่นคง และความยุติธรรมให้แก่โลก รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นนานาชาติเห็นว่า ประเทศไทยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกในการสร้างสันติภาพ และความมั่นคงให้แก่สังคมโลกอย่างแท้จริง

ตลอดเวลา ๗๔ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติมาโดยตลอด และ ยังให้ความร่วมมือ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติอย่างแข็งขันและ ต่อเนื่อง ทำให้สหประชาชาติให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจ และตั้งสำนักงานขององค์การสหประชาชาติเป็นจำนวนมากที่กรุงเทพฯ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ UNESCAP ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน ๕ แห่งที่สหประชาชาติมีอยู่ทั่วโลก และเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ศูนย์สหประชาชาติที่กรุงเทพมหานครเป็น The United Nations Hub for Asia and the Pacific ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการ เป็นศูนย์กลางของการติดต่อประสานงานและการประชุมระหว่างประเทศ

หลายท่านอาจสงสัยว่า ไทยได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากความร่วมมือกับสหประชาชาติ

ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นด้านสันติภาพและความมั่นคง การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ ด้านการพัฒนา ซึ่งปัจจุบัน สหประชาชาติให้ความสำคัญกับความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) โดยบูรณาการงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนรวมไว้ในเป้าหมายทั้ง ๑๗ ข้อ ซึ่งรัฐบาลไทยได้นำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้วยแล้ว

ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework Convention on Climate Change) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๘

ในด้านสิทธิมนุษยชน ไทยเป็น ๑ ใน ๔๘ ประเทศลำดับต้น ๆ ที่ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งได้กลายเป็นพื้นฐานในการจัดทำกฎหมายภายในของประเทศไทย ที่ผ่านมามีประเทศไทยได้แสดงบทบาทที่แข็งขันในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยผู้แทนไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานของ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) เพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในประเทศต่าง ๆ

ในด้านสันติภาพและความมั่นคง ไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทั้งชายและหญิงมากกว่า ๒๗,๐๐๐ คน เข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพและภารกิจสันติภาพของสหประชาชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ รวมประมาณ ๒๐ ภารกิจ

ในด้านวัฒนธรรม องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ๕ แห่งในประเทศไทย โดย ๓ แห่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี และอีก ๒ แห่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ได้แก่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ล่าสุด โชนไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ทำให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักรู้ที่จะให้ความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์สถานที่เหล่านี้ให้คงคุณค่าอย่างยั่งยืนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนไทยในประเทศด้วย

ในโอกาสครบรอบ ๗๔ ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติในปีนี้ ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ประเทศไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าประสงค์ใน ๓ เสาหลักของสหประชาชาติ คือ การรักษาสันติภาพและความมั่นคง การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริม/คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประเทศของเรามีความผาสุกและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

\*\*\*\*\*